



# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

ศาลากลางจังหวัด ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทร.0-7364-2626 โทรสาร0-7364-2627

[www.province.prd.go.th/narathiwat](http://www.province.prd.go.th/narathiwat) , e-mail: [prnarathiwat@prd.go.th](mailto:prnarathiwat@prd.go.th)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ ๑๐ จังหวัดเร่งสำรวจบ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรมและปศุสัตว์ที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อจะได้ให้เงินช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

วันนี้ (๖ เม.ย.๕๔) นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประชุม ทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั้ง ๑๐ จังหวัดในภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อ ชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะผู้ที่บ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรม และ ปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ หรือความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม สำหรับที่จังหวัด นราธิวาสนายชนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจาก ๕ อำเภอที่ประสบอุทกภัย ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเมือง ตากใบ เจาะไอร้อง สุโหงปาดี และสุโหงโกลก เข้าร่วม ประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบแนวทางที่ถูกต้องในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และสมควรได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาทนั้น มี ๓ กรณี ประกอบด้วย น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย บ้านพักถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่ น้อยกว่า ๗ วัน หรือบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยทั้ง ๓ กรณีต้อง อยู่พื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติเท่านั้น คราวเรือนที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องเป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้าน ส่วนบ้าน เช่าผู้เช่าเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือ กรณีที่บ้านเช่า หรือที่อยู่อาศัยมีหลายชั้นผู้ที่อยู่อาศัยในชั้นที่น้ำท่วมถึงเท่านั้นจึงจะ ได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประสบอุทกภัยได้นำหลักฐานการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป แสดงเพื่อขอรับการช่วยเหลือ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับการฟื้นฟูและการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ พื้นที่ที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือคือจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องน้ำดื่ม ขณะนี้หลาย หน่วยงานต่างระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ คาดว่าเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จะมีการฟื้นฟูทั้งการสร้าง บ้านเรือนให้แก่ผู้ที่บ้านเสียหายทั้งหลัง การฟื้นฟูอาชีพ การศึกษา ระบบสาธารณสุขปโภค รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ จิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้

